



Nâng cao văn hóa đọc cho học sinh



Học sinh Trường THCS An Bài (Quỳnh Phụ) trong phần thi giới thiệu sách.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các phương tiện nghe nhìn đã khiến văn hóa đọc ngày một phai nhạt. Xác định tầm quan trọng của việc đọc sách, những năm qua, ngành Giáo dục đã tích cực đẩy mạnh văn hóa đọc trong trường học thông qua việc xây dựng thư viện, tủ sách lớp học và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa đọc, thi kể chuyện theo sách... Các hoạt động thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia, góp phần phát triển văn hóa đọc trong trường học.

Tại Thái Thụy, Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách. Với chủ đề "Thiếu nhi Thái Bình uống nước nhớ nguồn", các đội đã mang đến hội thi những câu chuyện hay, ý nghĩa về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Với cách giới thiệu sáng tạo, hấp dẫn về cuốn sách "Có một con đường mòn trên biển Đông", đội Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh đã đưa khán giả đến với một con đường mòn vĩ đại không kém gì đường Hồ Chí Minh trên đất Trường Sơn đại ngàn. Đó là con đường trên biển Đông vận chuyển vũ khí, lực lượng cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, nơi ghi dấu những tấm gương chiến đấu quả cảm, sự hy sinh thầm lặng của những con người vô danh với sức mạnh thần kỳ

góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Không chỉ giới thiệu sách, các đội còn mang đến hội thi những tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm có sự kết hợp hài hòa giữa nhạc và lời thể hiện năng khiếu tiềm ẩn trong giáo viên, học sinh làm cho hội thi thêm sôi động, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Quỳnh Phụ được biết đến là nơi khởi nguồn của tủ sách phụ huynh tại Thái Bình. Ông Nguyễn Văn Roanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chia sẻ: Những năm qua, mô hình tủ sách lớp học, tủ sách phụ huynh của các nhà trường trong huyện đã và đang mang lại niềm vui cho học sinh nhà trường, là nơi các em tìm đến để thư giãn sau khoảng thời gian học tập, rèn luyện căng thẳng trên lớp. Đây còn là cầu nối để các em tiếp cận với tiếng Việt, với tri thức một cách sinh động, gần gũi và chủ động nhất, là chìa khóa để nâng cao chất lượng giáo dục. Không chỉ dừng lại ở các tủ sách, thư viện, các nhà trường đã chủ động trong việc tổ chức các hoạt động khác như: ngày hội đọc sách, thi kể chuyện, giới thiệu sách... Hoạt động ở Trường THCS An Bài là một ví dụ. Nhằm tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, vừa qua, nhà trường đã tổ chức ngày hội đọc sách thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia. Tại

ngày hội, học sinh đã tham gia kể chuyện theo sách, sân khấu hóa nội dung về sách, giới thiệu sách và đưa ra ý kiến về tác dụng của việc đọc sách. Những tiết mục này đã góp phần tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào "Trường học thân thiện - học sinh tích cực". Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự duy, sáng tạo cho học sinh.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để việc đọc sách trở thành thói quen, nếp sống trong học sinh và các gia đình, ngành Giáo dục đã phát động phong trào đọc sách tại tất cả các trường học. Không chỉ bó hẹp trong không gian phòng học, phòng thí nghiệm, rất nhiều trường học trong tỉnh đã thành lập thư viện xanh ngoài trời với không gian mở thu hút học sinh đọc sách ngoài giờ học trên lớp. Trong thời đại công nghệ, việc phát triển các thiết bị nghe nhìn hiện đại và tiện lợi thì kể chuyện, giới thiệu sách... Hoạt động ở Trường THCS An Bài là một ví dụ. Nhằm tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, vừa qua, nhà trường đã tổ chức ngày hội đọc sách thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia. Tại

DẶNG ANH

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số, thời gian qua, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều chương trình, dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân thuộc các lứa tuổi. Trong đó, khám khiếm thính cho trẻ sơ sinh và trẻ lứa tuổi mầm non là một trong những chương trình mang ý nghĩa thiết thực, được nhiều người dân ủng hộ.

Theo số liệu từ ngành Y tế, cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có 2 - 5 trẻ bị giảm thính lực bẩm sinh. Tỷ lệ này tăng gấp 4 - 5 lần ở trẻ có nguy cơ cao như trẻ sinh non với cân nặng thấp, mẹ mắc các bệnh truyền nhiễm trong 3 tháng đầu của thai kỳ... Ngoài nguyên nhân bẩm sinh, còn có nhiều nguyên nhân khác khiến trẻ bị giảm thính lực hoặc điếc hoàn toàn. Trẻ khiếm thính nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đúng cách sẽ trở thành người tàn tật, không chỉ thiệt thòi cho các em mà còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Song nếu trẻ khiếm thính được phát hiện sớm, can thiệp kịp thời sẽ giảm tỷ lệ tàn tật. Trẻ có thể phục hồi được khả năng nghe, từ đó phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, tham gia học tập, giao tiếp, hòa nhập cộng đồng bình thường như mọi đứa trẻ khác. Tuy nhiên, trẻ khiếm thính thường không được phát hiện sớm từ ông bà, cha mẹ, giáo viên bởi biểu hiện bệnh không rõ ràng, khó phát hiện. Để phát hiện sớm và chính xác trẻ khiếm thính cần có sự thăm khám từ bác sĩ chuyên khoa và hỗ trợ từ thiết bị y tế hiện đại.

Ông Tô Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh chia sẻ: Hiểu rõ việc khám phát hiện sớm khiếm thính cho trẻ sơ sinh, trẻ lứa tuổi mầm non và can thiệp kịp thời có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội triển khai dự án khám sàng lọc khiếm thính miễn phí cho trẻ em. Bước đầu thực hiện khám tại 18 trường mầm non thuộc huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong các hoạt động sàng lọc trước sinh chương trình mục tiêu y tế - dân số của tỉnh. Qua việc triển khai khám khiếm thính, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh còn mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là các gia đình có trẻ từ 0 - 60 tháng tuổi, phụ

Khám khiếm thính cho trẻ em góp phần nâng cao chất lượng dân số



Đề tạo sự thân thiện, các bác sĩ khám khiếm thính cho trẻ em không mặc áo blouse trắng.

CẦN SỚM ĐƯA TRẺ ĐI KHÁM KHIẾM THÍNH NẾU TRẺ CÓ CÁC BIỂU HIỆN SAU:

- Không phản ứng với tiếng động lớn đột ngột.
- Không bị đánh thức bởi tiếng ồn.
- Không xoay đầu theo hướng giọng nói của người thân.
- Không làm theo hoặc không hiểu các hướng dẫn của bạn.
- Khó khăn trong phát triển ngôn ngữ.
- Nói to hoặc không sử dụng kỹ năng ngôn ngữ thích hợp theo lứa tuổi.

nữ có thai, giáo viên các trường mầm non và đội ngũ cán bộ y tế về tầm quan trọng của việc phát hiện, can thiệp sớm trẻ khiếm thính và gặp các vấn đề về nghe nói, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

Theo cô giáo Đỗ Thị Ngoan, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/6: Lứa tuổi mầm non là lứa tuổi tốt nhất để trẻ phát triển ngôn ngữ. Trong quá trình giảng dạy, nhà trường từng có những học sinh bị khiếm thính dẫn đến phát triển ngôn ngữ kém, tiếp thu kiến thức chậm so với các

bạn. Bởi vậy, nhà trường rất ủng hộ việc triển khai khám sàng lọc khiếm thính miễn phí cho các con. Là một trong những đơn vị được thụ hưởng chương trình, cũng là lần đầu tiên nhà trường được đón đoàn bác sĩ khám chuyên sâu về khiếm thính cho học sinh, chúng tôi rất phấn khởi và tích cực phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các bác sĩ làm việc. Qua chương trình, giáo viên chúng tôi cũng được các bác sĩ bổ sung kiến thức và cách phát hiện trẻ khiếm thính trong quá trình nuôi dạy trẻ. Đây cũng là cơ hội cho các bậc phụ huynh

không có điều kiện đưa con đi khám chuyên sâu, hiểu rõ tình trạng bệnh của con mình. Đặc biệt, đối với các con không may mắc bệnh, được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời để có thể tránh bị tàn tật. Chị Hoàng Thị Hoa, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Khám khiếm thính cho trẻ em rất quan trọng nhưng từ trước tới giờ tôi không nghĩ tới. Nay con tôi đã được các bác sĩ chuyên khoa khám, tôi rất phấn khởi, yên tâm. Mong rằng ngành dân số tiếp tục triển khai thêm nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em để các con được hưởng lợi, phụ huynh chúng tôi được nâng cao kiến thức, chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho gia đình.

Kết quả bước đầu của chương trình khám khiếm thính, trong hơn 1 tháng đã có 10.051 trẻ em ở 23 trường mầm non và 2 bệnh viện được các bác sĩ đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội khám sàng lọc, do thính lực bằng thiết bị hiện đại. Đã có 133 trẻ được phát hiện có vấn đề về thính lực được giới thiệu lên Trường Đại học Y Hà Nội khám miễn phí lần 2, nếu xác định trẻ mắc bệnh sẽ được chương trình hỗ trợ kinh phí điều trị. Từ kết quả của chương trình, ông Tô Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh cho biết: Sở Y tế sẽ tiếp tục làm việc với Tổng cục Dân số và Trường Đại học Y Hà Nội để kêu gọi dự án tiếp tục tài trợ, triển khai sàng lọc khiếm thính cho trẻ em trên địa bàn. Dự kiến thời gian tới chúng tôi sẽ triển khai tại Bệnh viện Phụ sản một trung tâm khám sàng lọc miễn phí theo xu thế xã hội hóa nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ trẻ em khuyết tật, góp phần nâng cao sức khỏe, mang lại cho trẻ em cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng xin lưu ý các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và cộng đồng quan tâm hơn, tìm hiểu, trang bị kiến thức về khiếm thính để có thể phối hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và các bác sĩ để phát hiện sớm, điều trị kịp thời trẻ khiếm thính, tránh thiệt thòi và bất hạnh cho các em và gia đình.

HÀ DUNG

Thay vì kêu gọi mọi người ủng hộ vật chất, các bạn trẻ ở xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải nhận rửa xe thuê, lấy kinh phí thực hiện các chương trình từ thiện giúp trẻ em, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

7 giờ sáng chủ nhật, cổng nhà văn hóa thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh rộn tiếng nói cười hòa cùng những bài hát về thanh niên. Nhóm "thờ ơ xe" hơn 10 người trong trang phục áo đoàn đang chuẩn bị đồ nghề cho việc rửa xe. Thấy khách tới, các bạn đều đã nhận xe, mời uống nước và hẹn 15 phút sau có thể lấy xe đi. Có vẻ thuận thực với công việc này, các bạn miệt mài rửa sạch những chiếc xe bám bụi, đất. Nam thì dùng xe xịt nước, rồi cùng các bạn nữ thì hi hụi cọ rửa, xi, lau khô từng chiếc. Anh Tô Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tây Ninh cho biết: Mô hình rửa xe gây quỹ làm từ thiện của Đoàn xã đi vào hoạt động từ ngày 10/6/2018. Những bạn trẻ tham gia hoạt động này là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn xã, các bạn học sinh, sinh viên về nghỉ hè tại địa phương. Khánh hào hứng khoe: Vì chỉ nhận rửa xe vào ngày chủ nhật nên rất đông người mang xe đến rửa. Thậm chí, có gia đình có 2, 3 xe máy cần rửa nên họ nhờ các thành viên trong nhóm đến lấy xe mang đi rửa. Có ngày, chúng tôi rửa được gần 30 chiếc xe máy.

Để có thể rửa xe bảo đảm sạch sẽ, nhất là với xe ô tô, các bạn trẻ đã tới một số cơ sở rửa xe để "học nghề". Khi biết được mục đích, ý nghĩa việc làm của họ, mọi người rất ủng hộ và tạo điều kiện hết sức có thể. Người thì cho mượn máy bơm nước, máy nén xi khô, dây điện, người thì ủng hộ cái xô, bàn chải, cây cọ dài... Để "quảng bá" mô hình,

Rửa xe gây quỹ từ thiện

Đoàn xã đã viết bài tuyên truyền trên Đài Truyền thanh xã, đăng trên facebook. Mới triển khai nhưng mô hình rửa xe gây quỹ làm từ thiện của tuổi trẻ xã Tây Ninh đã tạo được tiếng vang, có rất nhiều người ủng hộ cách làm này. Anh Vũ Trọng Thủy, thôn Lạc Thành Nam cho biết: Lễ ra là ngày nghỉ nhưng các em lại chăm chỉ rửa xe để gây quỹ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên tôi cũng đưa xe máy đến đây để ủng hộ. Tùy theo lòng hảo tâm, các chủ xe gửi trực tiếp vào hôm từ thiện. Toàn bộ số tiền thu được cũng là công sức lao động và tấm lòng thiện nguyện của các bạn trẻ và bà con nhân dân. Anh Tô Đình Khánh, Bí thư Đoàn xã Tây Ninh cho biết thêm: Khi đăng tải thông tin rửa xe gây quỹ làm từ

thiện, nhiều người đã nhắn tin, gọi điện cho tôi báo thông cảm họ ở xa, không thể về rửa xe nên mong Đoàn xã hãy nhận sự ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật hỗ trợ về. Chúng tôi luôn trân quý những tấm lòng như vậy.

Là 1 trong 15 thành viên của nhóm rửa xe gây quỹ từ thiện, em Trương Thị Vân Anh cho biết: Em là sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về quê nghỉ hè. Hè năm nay, Đoàn xã Tây Ninh có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực mà em và các bạn rất muốn tham gia. Trong đó, việc rửa xe gây quỹ bước đầu có hiệu quả. Công việc cũng khá vất vả, nhất là những hôm trời nắng nóng. Tuy vậy, có thể kiếm tiền giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hay hỗ trợ người nghèo,

PHƯƠNG CHI



Các bạn trẻ xã Tây Ninh hy vọng ngày càng nhiều người đến rửa xe để gây quỹ làm từ thiện.

Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác

(chinhphu.vn) Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết về cấp tên định danh và chống tin nhắn rác, thư điện tử rác. Dự thảo Thông tư này không điều chỉnh các nội dung liên quan tới tin nhắn, thư điện tử chăm sóc khách hàng.

Dự thảo quy định rõ về đăng ký nhận tin nhắn, thư điện tử quảng cáo. Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo đến người dùng khi người dùng đã thể hiện sự đồng ý nhận quảng cáo một cách rõ ràng, cụ thể qua một trong các cách sau: gửi tin nhắn đăng ký; gửi thư điện tử đăng ký; khai báo và xác nhận vào mẫu đăng ký trên giấy in, công/trang thông tin điện tử, các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội; gọi điện đến tổng đài thoại để đăng ký; sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo.

Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân phải gửi tin nhắn xác nhận tới số điện thoại đã đăng ký nhận tin nhắn quảng cáo. Tin nhắn xác nhận phải có thông tin hướng dẫn về cách từ chối nhận tin nhắn quảng cáo. Thư điện tử xác nhận phải có thông tin hướng dẫn về cách từ chối nhận thư điện tử quảng cáo.

Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân phải công khai và cá nhân phải công khai



Ảnh minh họa

thỏa thuận về việc đăng ký, gửi nhận, từ chối thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo trên công/trang thông tin điện tử của mình đối với người nhận và thực hiện đúng các thỏa thuận gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đối với người nhận.

Dự thảo quy định rõ trách nhiệm phòng, chống, ngăn chặn tin nhắn rác của doanh nghiệp viễn thông di động là cung cấp ứng dụng phần mềm cá nhân cho người dùng trên mạng di động của mình tối thiểu hỗ trợ tính năng: ngăn chặn tin nhắn rác theo nguồn gửi, tần suất và mẫu tin nhắn rác; thực hiện phân

Xây dựng, vận hành, duy trì và công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của mình về hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác từ người sử dụng, hướng dẫn người sử dụng gửi phản ánh tin nhắn rác tới hệ thống của mình.

Trách nhiệm phòng, chống, ngăn chặn tin nhắn rác của nhà cung cấp dịch vụ truy cập internet: hướng dẫn người sử dụng gửi phản ánh thư điện tử rác về hệ thống tiếp nhận thư điện tử rác của mình và của Trung tâm VNCERT; phân phối, xử lý và trả lời khi nhận được phản ánh thư điện tử rác trong vòng 3 ngày làm việc.